



# ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  
Songkhla Agricultural Technology Promotion Center (Plant Protection)

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

## อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร หมอพืช (plant doctor)



วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร หมอพืช (plant doctor) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมจำนวน ๒๐ ราย



เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช, การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน, การวินิจฉัยโรค แมลงศัตรูพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร, The big ๕ และการจัดการศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี, การจัดทำปฏิทินการปลูกพืช โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ ๕๙.๔๓% หลังการฝึกอบรมมีความรู้ ๘๗.๐๗% มีความรู้เพิ่มขึ้น ๒๗.๖๔%

## งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)



วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองช้าง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเหรียง อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน ๑๐๐ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอกวนเนียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคของยาพาราและการใช้สารชีวทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน้าคอก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน ๒๕๐ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

## โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา นายปัญญา ยวงเกตู นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางสาว อัญพิชญ์ โชติชุตินันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน ดังนี้

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ ราย เรื่อง การจัดการศัตรูผัก หน่ ผักสาเลาเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลบ้านขาว อำเภอร่อนนืด จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ ราย เรื่อง การจัดการศัตรูผัก หน่ ผักสาเลาเนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบลคลองแดน อำเภอร่อนนืด จังหวัดสงขลา

## การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง



วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิวรดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน โดยทางศูนย์ฯ จะร่วมจัดนิทรรศการ สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การให้คำปรึกษาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ Mobile Unit จำนวน ๑๑ อำเภอ ตามแผนการออกหน่วยของจังหวัดพัทลุง

## สำรวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช



วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำรวจการระบาดของศัตรูพืชในแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว่า ถั่วฝักยาวยังพบการระบาดของเพลี้ยไฟ การระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วลดลง พบโรคราสนิม และใบจุด ส่วนแปลงมะเขือพบแมลงหิวข้าว หนอนเจาะผล และโรคนอดและดอกเน่าระบาดลดลง



วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูถั่วฝักยาว (แปลงใหม่) และมะเขือ พบว่า ถั่วฝักยาวมีการระบาดของโรคใบด่างไวรัส เพลี้ยไฟและหนอนเจาะดอก พบหนอนกระทู้ฝักเล็กน้อย จึงสนับสนุนเชื้อราบิวเวอเรีย และมวนพิฆาต ส่วนแปลงมะเขือพบการระบาดของแมลงหิวข้าวในระดับปานกลาง พบหนอนเจาะผลทำลายผลผลิตเล็กน้อย ได้สนับสนุนเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ควบคุมแมลงดังกล่าว



## จัดทำแปลงศึกษาทดสอบการใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี และเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมศัตรูหอมแบ่ง



วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา จัดทำแปลงศึกษาทดสอบการใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี และเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมศัตรูหอมแบ่ง ณ หมู่ ๘ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกหอมแบ่ง การสู่มหน่วยทดลอง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำรดตามหน่วยทดลองที่ได้กำหนดไว้



การทดสอบประกอบด้วย ๒ Treatment  
Treatment ๑ Farmer Practice  
Treatment ๒ Tricoderma + NPV

## โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ



วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านผึ่งปาล์ม ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้ารับบริการและ เยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๕ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

## โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ วัดเชิงแสกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกะแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๒๕ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายศักร กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน



## โครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง



วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการผลิตพืชปลอดภัย แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังใหญ่ ตามโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน



วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา (ปัญญา ยวงเกตุ) ถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร โครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร เกษตรกร จำนวน ๔๐ ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเกาะแก้ว เรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว และการจัดการศัตรูพืชผัก

## การศึกษาดูงาน



วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เกษตรกรจากอำเภอดำรงวิทยะปารัตน์ จังหวัดพัทลุง จำนวน ๙ ราย ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีและการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ณ ห้องประชุมและอาคารผลิตขยาย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

## ร่วมงานพระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ



วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิรัตน์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตำรวจ ทหารและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมงาน



ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์  
ก้าวหน้าสู่อนาคต  
ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาภาคภูมิ



ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ผทอ.สงขลา

70 หมู่ที่ 3 ตำบลยาวกล้า อำเภอยาวกล้า จังหวัดสงขลา 90110